

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 30.88 แนวโน้มอ่อนค่า จากมาตรการป้องปรามค่าเงิน ทิศทางเงินสกุลเอเชีย กรอบ 30.82-30.92

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 30.88 ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน แนวโน้มอ่อนค่าตามนโยบายป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินของรพท. และทิศทางค่าเงินในสกุลเอเชียอ่อนค่า คาดกรอบวันนี้ 30.82-30.92

*นายจิตพล พุกษามะธานนท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.88 บาท/ดอลลาร์ ไม่เปลี่ยนแปลง จากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน โดยในอาทิตย์นี้ เชื่อว่าเงินบาทจะแกว่งตัวในกรอบกว้างต่อไปก่อน เนื่องจากควันทกลงของนโยบายป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงิน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำมาใช้ในช่วงสัปดาห์ก่อนจะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนทั่วไป แม้โดยรวมภาพรวมเงินดอลลาร์ยังคงมีทิศทางอ่อนค่าก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงสิ้นเดือนก.ค.นี้

นอกจากนี้ ภาพเศรษฐกิจเอเชียก็กำลังเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติม โดยถ้าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวหนักหรือธนาคารกลางในเอเชียลดดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด อาจมีความกดดันให้เงินบาทอ่อนค่าขึ้นตามสกุลเงินภูมิภาคเอเชียในระยะสั้นด้วย

*คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 30.82 - 30.92 บาท/ดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในสัปดาห์นี้ที่ระดับ 30.60-31.10 บาท/ดอลลาร์

*สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกวันจันทร์นี้จะมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจจีนไตรมาสที่ 2 คาดว่าจีดีพีจะขยายตัว 6.2% สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจจีนในเดือนมิถุนายนที่มีชะลอตัวลงทั้งหมด โดยยอดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Investment) จะขยายตัวเพียง 5.5% ยอดค้าปลีก (Retail Sales) จะเติบโตราว 8.4% และยอดการผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) ชะลอตัวลงแตะระดับ 4.9%

ในวันพฤหัสบดี มองว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้จะ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.75% แต่จะส่งสัญญาณ “ลด” ดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ในครึ่งหลังของปีนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะภาคส่งออกยังไม่ฟื้นตัว เช่นเดียวกับธนาคารกลางอินโดนีเซียที่มีการประชุมนโยบายการเงินในวันเดียวกัน ก็จะ “คง” อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 6.00% เพื่อหนุนเศรษฐกิจในประเทศ

ทางฝั่งยุโรป มองว่าดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจยูโรโซน (ZEW survey) ที่จะรายงานในวันอังคารจะแยกลงแตะระดับ -22 จุด หลังภาคการผลิตในยุโรปยังไม่ฟื้นตัว ในขณะที่ในฝั่งสหรัฐฯ วันอังคารนี้ คาดว่ายอดค้าปลีก (Retail Sales) จะขยายตัว 0.3% จากเดือนก่อนหน้า หนุนโดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับสูงจากตลาดแรงงานและตลาดหุ้นที่แข็งแกร่ง

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.83 วันศุกร์ 96.95

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 457.10 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 912.16 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 30.815 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้